




# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่


27 มกราคม 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p> <p><b>ฝุ่น PM2.5</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์, nation)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. กล่าวแนะนำผู้ที่ชอบการออกกำลังกายกลางแจ้งในสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ว่า ยังสามารถทำกิจกรรมได้ โดยต้องตรวจเช็คค่าฝุ่นในวันนั้นๆ ถ้าค่าฝุ่นไม่สูงมาก อาจต้องลดระยะเวลาการออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยกรมอนามัยได้จัดทำข้อมูลการปฏิบัติตนในช่วงช่วงที่มีค่าฝุ่น PM2.5 แบ่งตามค่าสี 5 สี รวมถึงสโลแกนป้องกันฝุ่น PM2.5 ว่า “เช็ค ใช้ เลี่ยง ลด ปิด”</p> <p>- น.ส.ณัฐธิดา บุรณศิริ ประจำสำนักเลขาธิการนายกฯ ปฏิบัติหน้าที่ประจำ สร. เผย เนื่องจากในวันที่ 24 ม.ค.ที่ผ่านมา จ.พระนครศรีอยุธยา มีค่าฝุ่นสูงอันดับ 1 ของประเทศ และสูงต่อเนื่อง 3 วัน จึงเร่งรัดไปยัง สสจ. พระนครศรีอยุธยา โดยนายฐาปกรณ์ จิตตุนนท์ ผอ.รพ.บางปะอิน นำร่องช่วยเหลือปชช. ให้คำแนะนำการป้องกันฝุ่น PM 2.5 แจกหน้ากากอนามัย โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง พร้อมรายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ประจำวัน จัดตั้งคลินิกมลพิษดูแลประชาชนที่รับผลกระทบ และเปิดออนไลน์เพื่อปรึกษาแพทย์อาชีวอนามัย รวมทั้งเตรียมห้องปลอดฝุ่นที่รพ.พร้อมแนะนำจุดดูรูปเทียนช่วงตรุษจีน</p> <p>- นพ.สุเทพ เพชรมาก เลขาธิการ สช. เผยในการประชุม HIA FORUM ประจำปี 2567 ว่า ในสถานการณ์เฉพาะหน้าที่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศได้อย่างเด็ดขาด ขอให้ สร.พัฒนาระบบการแจ้งเตือน เผื่อระวัง ตลอดจนส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันผลกระทบ และปรับปรุงระบบสวัสดิการการตรวจคัดกรองโรคให้กับปชช. ส่วนในระยะเร่งด่วนก่อนถึงฤดูฝุ่น ขอให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาระบบฐานข้อมูลคุณภาพอากาศของประเทศให้สมบูรณ์ และนำไปจัดทำแผนแก้ปัญหา รวมถึงมีข้อเสนอต่อหน่วยราชการในพื้นที่และท้องถิ่น อาทิ บูรณาการจัดทำแผนปฏิบัติการควบคุมและจัดการกับฝุ่น PM2.5 อย่างเบ็ดเสร็จ ทั้งบุคลากร ภารกิจ และงบประมาณร่วมกันระหว่าง อปท.ในการจัดการกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ สนับสนุนทุกภาคส่วนเพิ่มพื้นที่สีเขียว ส่วน (ร่าง) พ.ร.บ.อากาศสะอาดที่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของรัฐสภา คาดว่า จะมีความคืบหน้าในเร็วๆ นี้</p> <p>- น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เรียกประชุมด่วนในวันที่ 27 ม.ค. 2568 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับผวจ. ที่มีปัญหาเรื่องฝุ่นควัน การเผาพื้นที่เกษตรรุนแรง และไฟป่า โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.มท. ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม ซึ่งนายกฯ จะสอบถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมกำชับให้ผวจ.เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมาย และจัดการปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะการลอบเผาพื้นที่เกษตรให้เกิดผลโดยเร็ว</p> <p>- ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ กรมควบคุมมลพิษ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ปริมาณฝุ่น PM 2.5 พบเกินเกณฑ์มาตรฐานหลายจังหวัด พร้อมระบุสถานการณ์ฝุ่นละอองทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังวันที่ 27 ม.ค. นี้ เป็นต้นไป เนื่องจากสภาพอุตุนิยมวิทยาที่เอื้อต่อการระบายอากาศมากขึ้น โดยหลังวันที่ 29 ม.ค. 68 พื้นที่กรุงเทพฯ อาจต้องเผื่อระวังอีกครั้งเนื่องจากอัตราการระบายอากาศที่ต่ำลง แต่ประเมินแล้วจะไม่รุนแรงเท่าสัปดาห์ที่ผ่านมา</p> <p>- นายวิเชษฐ เกษมทองศรี อธิบดีกรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ เสนอแนวทางช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ในช่วงตรุษจีน โดยงดจุดธูปเทียนใช้ธูปเทียนไฟฟ้าแทน งดเผากระดาษเงินกระดาษทอง ลดการจุดพลุและประทัด สนับสนุนกิจกรรมอื่นที่สืบทอดวัฒนธรรมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการบูชาออนไลน์ ขณะที่รัฐบาลควรส่งเสริมการให้ความรู้และมาตรการต่างๆ เช่น การใช้หน้ากาก N95 การปิดประตูหน้าต่างเพื่อลดการรับฝุ่น และสนับสนุนอุปกรณ์ที่ช่วยลดการเผาไหม้ในชุมชน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. สยามรัฐ เว็บไซต์ สยามรัฐ</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สส. เป็นประธานการประชุมคกก.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2568 โดยที่ประชุมออกมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคหรืออาการที่เกิดจากการสัมผัสฝุ่น พร้อมเสนอกรม.ใช้ในพื้นที่ควบคุมโรค และเห็นชอบมาตรการดูแลสุขภาพประชาชน โดยให้จังหวัดสนับสนุนหน้ากากป้องกันฝุ่นแก่กลุ่มเปราะบาง ออกประกาศ WFH ตั้งศูนย์พักคอยกลุ่มเปราะบางและผู้มีโรคประจำตัว รวมทั้งขอความร่วมมือเกษตรกร เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการขนส่ง ช่วยลดฝุ่น ส่วนรพ.ให้จัดทำห้องปลอดฝุ่นสำหรับกลุ่มเปราะบาง และแจ้งเมื่อพบผู้สงสัยป่วยจากฝุ่น ทั้งนี้ สธ.เปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพฝุ่น PM 2.5 สื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้ปชช. พบล่าสุดมี 9 จังหวัด ค่าฝุ่นเกินมาตรฐานในระดับสีแดง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แนะนำ "เช็ก ใช้ เลี่ยง ลด ปิด" ป้องกันฝุ่นและมีบริการสายด่วน 1478 สอบถามข้อมูลสุขภาพ หากป่วยหรือมีอาการผิดปกติจากฝุ่นใช้บริการคลินิกมลพิษได้ ทั้งในสถานพยาบาลทั่วประเทศ และออนไลน์</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (คมชัดลึก, hfocus)</p> <p>- กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สป.สธ. รายงานการเฝ้าระวังฯ กรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ ฝุ่น PM2.5 ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2568 เวลา 07.00 น. เหยมี 76 จังหวัดที่รายงานข้อมูล พบ 10 จังหวัดที่มีค่า ฝุ่นPM2.5 สูงสุด ดังนี้ 1.ปราจีนบุรี 2. สระบุรี 3.ศรีสะเกษ 4.ลพบุรี 5.หนองคาย 6.กาฬสินธุ์ 7.ขอนแก่น 8.สุโขทัย 9.สิงห์บุรี และ 10.โยธินธร รวมถึงการดำเนินการทางการแพทย์ 4 มาตรการ 10 กิจกรรม แจ้งเตือนความเสี่ยงผ่านระบบดิจิทัล 45 จังหวัด ขยายคลินิกมลพิษและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 58 จังหวัด นัดหมายคิวผู้ป่วยผ่านหมอพร้อม 37 จังหวัด สร้างห้องปลอดฝุ่น มุ้งสูฝุ่น แจกหน้ากากอนามัย พร้อมเฝ้าระวังดูแลเชิงรุก 5 กลุ่มเสี่ยง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (คมชัดลึก, nation)</p> <p>- กรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำ 3 สมุนไพรตามภูมิปัญญาไทย ดูแลสุขภาพรับมือฝุ่น PM 2.5 ได้แก่ รังจืดโดดเด่นเรื่องการแก้พิษ ล้างพิษ ด้านการอักเสบของร่างกาย 2. มะขามป้อมมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ลดการอักเสบ การระคายเคือง บรรเทาอาการไอ และ3.ขมิ้นชันมีสารเคอร์คิวมิน สามารถป้องกันการทำลายเซลล์ ระบบทางเดินหายใจ ด้านการอักเสบของร่างกาย รวมถึงควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, thebamgkokinsight, thecoverage)</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผย สปสช.ทำหนังสือด่วนที่สุดไปยัง ผู้ว่าฯ กทม. นายกเทศมนตรี และนายก อบต.ต่างๆ ผ่าน สปสช.เขตทั่วประเทศ โดยให้ขอรับงบ.กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) เพื่อจัดทำ คก. ป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขจาก PM 2.5 และการจัดซื้อหน้ากากอนามัยป้องกัน PM 2.5 ให้แก่กลุ่มเสี่ยงได้ หากมี คก. ประเภทอื่นที่ยังไม่ได้ดำเนินการในขณะนี้ ขอให้ปรับมาดำเนินการ คก.ที่เกี่ยวกับ PM 2.5 แทน รวมถึงพื้นที่ตรวจ.สามารถประสานข้อมูลผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับหน้ากากอนามัยกับ สสจ. และขอตัวอย่างคก.ได้ที่ สปสช.เขต รวมถึงขอความร่วมมือให้ก.มหาดไทย แจ้ง อบท. จัดทำคก.ป้องกัน และแก้ไขปัญหาจาก PM 2.5 อีกทางหนึ่ง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ หมายเหตุประเทศไทย</p> <p>- ฝุ่นพิษพีเอ็ม 2.5 รุนแรงขึ้นทุกปี เพราะรัฐบาลแก้ปัญหาแบบเทศกาลทุกปี แต่ไม่แก้ปัญหาแบบถาวร ทุกปีก็เองบกลมลงไปแบบเดิม ๆ พอฤดูฝุ่นพิษผ่านไปก็ไม่สนใจเลยดี รอจนฝุ่นพิษมาอีกก็ทำแบบเดิมอีก เมื่อไหร่จะฉลาดขึ้นเสียที</p>	
<p><b>สนับสนุนผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยสู่ตลาดโลก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thailandplus, vijai khao</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เลขาธิการฯ อย. ประชุมหารือกับอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หาแนวทางสนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทย สนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่ให้เข้าสู่ธุรกิจเพิ่มขึ้น โดยมีการมอบรางวัล อย. ավลิตี อวอร์ด ให้แก่ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเป็นประจำทุกปี จัดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ จัดนิทรรศการทั้งในและตปท. รวมทั้งให้ทุนสนับสนุนเพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้าใน ตปท.</p>	
<p><b>เร่งปราบปรามพอตเค</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, thailandplus, INN)</p> <p>- นพ.วิฑิต สฤทธิชัยกุล รองเลขาฯ อย. เผย กรณี ดร.ทลายแหล่งมั่วสุ่ม และผลิตสารเสพติดแปรรูปที่กำลังระบาด เช่น พอตเค ที่มีส่วนผสมเคตามีน และ HAPPY WATER เป็นสารเสพติดที่ผสมขึ้นมาเอง ทั้งยังค้นพบยาบ้าไอซ์ ซึ่งเป็นยาเสพติด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ให้โทษประเภท 1 อย.จิ้งเรงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล หาที่มาการลักลอบผลิต นำเข้า จำหน่าย พร้อมร่วมกันปราบปราม</p>	
<p><b>อย่าหลงเชื่อโฆษณา smart watch - smart ring</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, บ้านเมือง, เดลินิวส์, ผจก., กท.ธุรกิจ, news1live, mcot, sondhitalk, voicetv, amarintv, workpointnews, INN, NBT)</p> <p>- นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย อย.ประกาศเตือนประชาชนถึงการใช้อย่างผิดวิธีหรือสมาร์ทริง วัดระดับน้ำตาลในเลือด เทคโนโลยีดังกล่าวยังไม่ได้รับการพิสูจน์และไม่มีหลักฐานวิชาการสนับสนุนเพียงพอ อาจทำให้ผลการวัดคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง</p>	
<p><b>ปิดสวิตช์มะเร็ง HPV</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, inn)</p> <p>- เฉลิมฉลองเดือนแห่งการรณรงค์ด้านภัยมะเร็งปากมดลูก กระทรวงสาธารณสุข พร้อม 5 หน่วยงานในสังกัด ได้แก่ กรมควบคุมโรค, สปสช., กรมการแพทย์, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ รวมทั้งสำนักอนามัยกรม. ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย ร่วมกับภาคเอกชน HDMall, MSD Thailand, Talk to PEACH, MorDee และ WINMED ชวนคนไทยเร่งฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ผ่านกิจกรรม "รีบปิดสวิตช์มะเร็ง HPV" โดยรัฐบาลได้ประกาศนโยบายตั้งเป้าอัปเกรดวัคซีน HPV จากชนิด 2 สายพันธุ์เป็น 9 สายพันธุ์ เพื่อฉีดให้เด็กไทยฟรี พร้อมดึงคนดัง ฟอส-บุ๊ค, นัท นิสามณี, มิกซ์ เฉลิมศรี, PROXIE และ ต้าท์อู่-อพอโรด มาร่วมเชิญชวนคนไทยฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็ง HPV ในวันที่ 24 - 26 ม.ค. 68 ณ Foodwalk Plaza ชั้น G ศูนย์การค้าเมกะบางนา</p>	
<p><b>แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบมุ่งเน้นคุณค่า</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>- <b>บทความพิเศษ:</b> แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบมุ่งเน้นคุณค่า (Value-Based Healthcare: VBHC) ถูกเสนอเป็นทางออกเพื่อสร้างความยั่งยืนให้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยที่กำลังเผชิญปัญหาค่าใช้จ่ายสูง แนวทางนี้เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดลำดับความสำคัญ ลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น และยกระดับคุณภาพบริการเพื่อผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้ป่วย ผ่านการบริหารทรัพยากรอย่างเหมาะสม และการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับบริบทของไทย ทั้งนี้ การดูแลแบบบูรณาการและการบริการที่เข้าถึงง่าย ถูกเสนอให้เป็นแนวทางสร้างสมดุลและเพิ่มคุณค่าในระบบสุขภาพไทย</p>	
<p><b>รพ.ใน จ.อุบลฯ ช่วยผู้ป่วยจากลาว</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, ศูนย์ข่าวแชนนัล, ข่าวสด, ผจก., มติชน, fm91bkk, hfocus, thebangkokinsight, thaipbs, ch7, amarintv, komchadluek, workpointnews)</p> <p>- ว่าที่ พ.ต.อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผวจ.อุบลราชธานี เผย เกิดอุบัติเหตุรถบัสโดยสารสายเวียงจันทน์-ปากเซ พุ่งชนต้นไม้ในแขวงสาละวัน สปป.ลาว ประสานขอความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ขอส่งต่อรักษาที่ รพ.ในจ.อุบลราชธานี ทั้งหมด 26 ราย จากประเทศอิสราเอล 12 ราย ฝรั่งเศส 5 ราย ใต้หวัน อังกฤษ ประเทศละ 2 ราย ลาว เวียดนาม เบลเยียม โปรตุเกส และ สเปน ประเทศละ 1 ราย โดยรักษาตัวที่รพ.พรินทร์ 19 ราย รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 5 ราย และรพ.อุบลรัตน์ 2 ราย ซึ่งมีผู้บาดเจ็บสาหัส 3 ราย บาดเจ็บปานกลาง 9 ราย และบาดเจ็บเล็กน้อย 14 ราย ผู้ป่วยทั้งหมดอยู่ในการดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และยืนยันปลอดภัยทุกราย พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนรพ.พยาบาลส่งต่อ หน่วยงานต่างๆ ที่ประสานข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือผู้ป่วย ประชาชนที่ร่วมใจบริจาคโลหิต และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ แสดงให้ถึงศักยภาพและความพร้อมด้านการรักษาพยาบาลการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศ และบูรณาการอย่างเข้มแข็งของจ.อุบลราชธานี</p>	
<p><b>ค่าทดแทนตามระเบียบ บ.ท.ช.</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- กองบริหารทรัพยากรบุคคล สป.สธ. ส่งหนังสือถึงหน่วยงานในสังกัด แจ้งแนวทางการขอรับค่าทดแทนตามระเบียบ บ.ท.ช. ให้เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2568 เป็นต้นไป โดยกำหนดระยะเวลาเสนอขอสิทธิไม่เกิน 3 ปีหลังเกิดเหตุ แต่หากล่าช้า หน่วยงานต้นสังกัดต้องชี้แจงเหตุผลเพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี หลักเกณฑ์ใหม่นี้มีเป้าหมายเพื่อความยุติธรรมและประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>นักสาธารณสุขร้องแก้ปัญหาล่าช้า</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- ดร.รัชกี สารีระ เลขานุการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) เผยชมรมนักวิชาการสาธารณสุขเตรียมรวมพลแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ หากการจัดบุคลากรลงตำแหน่งนักสาธารณสุขและเงินประจำตำแหน่งยังล่าช้า โดยปัญหาดังกล่าวถูกยื่นเรื่องต่อ นายกฯ เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.67 แต่จนถึงปัจจุบันได้รับหนังสือตอบกลับจากสำนักงาน ก.พ. เพียงหน่วยงานเดียว ขณะที่สธ.และมท.ยังไม่มีคำตอบ ความล่าช้านี้ส่งผลกระทบต่อสิทธิของนักสาธารณสุขที่รอคอยความคืบหน้ามาเกือบ 12 ปี พร้อมเตรียมกำหนดวันรวมพล เพื่อเรียกร้องสิทธิหากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขในเร็ววัน</p>	
<p> <b>ประเด็นลบ/ข่าวผลกระทบ</b></p>	
-	